

ศร.ปิ้งไอเดียจับครู "สอบโอเน็ต"

นำเสนอเมื่อ : 11 ม.ค. 2559

นักเรียนเฮ!ศร.จับครูสอบโอเน็ต

ศร.ปิ้งไอเดียจับครู "สอบโอเน็ต" หลังเข้าอบรม "ธีระเกียรติ"
เผยทำตามขอเสนอ สปท.ไม่ได้หวังจับผิด
แต่หวังแก้ปัญหาครูสอนแบบไม่รับผิดชอบ และควรเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
เริ่มมีผลในทางปฏิบัติทันทีแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า จากการหารือขอสรุปว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ จะขอความร่วมมือจากทาง สปท.ให้เขามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในโครงการต่างๆ ที่ ศธ.จะขับเคลื่อน เช่น การประเมินและประกันคุณภาพ เป็นต้น และในการประชุมครั้งนี้ สปท.ก็ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครู ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การจัดฝึกอบรมครู จะต้องมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามที่เด็กจะต้องได้รับการวัดผลด้วย เช่น จะมีการจัดอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเริ่มต้นด้วยการให้วิทยากรผู้ฝึกอบรมทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้น ม.6 ด้วย และเมื่อครูเขาอบรมเสร็จก็ต้องทำแบบทดสอบชุดดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งจะเริ่มทันทีหากหน่วยงานใดยื่นเรื่อง เพื่อขอขบประมาณจัดการอบรมครู ก็จะต้องดำเนินการในลักษณะนี้ โดยนโยบายนี้จะส่งผลนำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"แต่เนี้ยก็ได้ถือเป็นการจับผิดครู แต่ถือว่าเป็นการพัฒนาครูและแก้ข้อครหาที่สังคมชอบบอกว่าครูของเราสอนแบบไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับผล ซึ่ง ศธ.ก็จะมีกระบวนการอบรมพัฒนาเพื่อให้สามารถผ่านได้ด้วย ไม่ทิ้งแน่นอน เพราะการปฏิรูปในครั้งนี้มีเป้าหมายว่าครูต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน" รมช.ศธ.กล่าว

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นในที่ประชุม สปท.บางท่านเสนอว่าวิธีการที่จะทำให้ครูพัฒนาได้นั้นจะต้องมีการติดกล้องวงจรปิด เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการสอนของครู สามารถนับเวลาสอนของครูได้ ซึ่งตนบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ดี และยังถือเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กด้วย โดย สปท.หรือ สปช.ก็อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ

ด้าน น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา โฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) ด้านการศึกษา สปท. กล่าวว่า ในส่วนของ สปท.ได้มีการตั้งคณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา 4 คณะ คือ 1.คณะอนุ กมธ.ด้านปฏิรูประบบเรียนรู้อและโครงสร้าง ศธ. 2.คณะอนุ กมธ.ด้านปฏิรูประบบการจัดการ 3.คณะอนุ กมธ.ด้านการประเมินและประกันคุณภาพสถานศึกษา 4.คณะอนุ กมธ.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้การทำงานของ สปท.และ ศธ.สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว รวมถึงเสร็จได้ในเวลาที่จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบให้ สปท.ร่วมศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างของ ศธ.นั้น ขณะนี้

สปท.ก็ได้มีวิเคราะห์และศึกษาถึงระบบงานของ ศธ. ว่าควรมีกลุ่มงานใดบ้าง เช่น กลุ่มงานด้านนโยบาย
กลุ่มงานด้านการกำกับคุณภาพและการวิจัยพัฒนา เป็นต้น และเมื่อสังเคราะห์ได้แล้วก็ต้องมีการปรึกษากับ ศธ.
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญว่าจะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอะไรบ้าง.

ที่มา <http://www.thaipost.net/?q=นักเรียนเฮศธจับครูสอบโอเน็ต>

Home »

นักเรียนเฮ! ศธ.จับครูสอบ โอนเน็ต

Wednesday, January 13, 2016 - 00:00

ศธ.บึ่งใจเด็ดจับครู "สอบ โอนเน็ต" หลังเข้าอบรม "อีระเกียรติ" เมฆท่าตามข้อเสนอสปท.ไม่ได้หวังจับผิด แต่หวังแก้ปัญหาครูสอนแบบไม่รับผิดชอบ และควรเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก เริ่มมีผลในทางปฏิบัติทันทีแล้ว



นพ.อีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นพ.อีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหรือการประชุมการศึกษา ร่วมกับสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า จากการหารือได้ข้อสรุปว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ จะขอความร่วมมือจากทาง สปท. ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในโครงการต่างๆ ที่ ศธ.จะขับเคลื่อน เช่น การประเมินและประกันคุณภาพ เป็นต้น และในการประชุมครั้งนี้ สปท.ก็ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครู ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ คือ การจัดฝึกอบรมครู จะต้องมีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามที่เด็กจะต้องได้รับการวัดผลด้วย เช่น จะมีการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเริ่มต้นด้วยการให้วิทยากรผู้ที่มีอบรมมาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ โอนเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้น ม.6 ด้วย และเมื่อครูเข้าอบรมเสร็จก็ต้องทำแบบทดสอบชุดดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งจะเริ่มต้นที่หากหน่วยงานใดยื่นเรื่อง เพื่อของบประมาณจัดการอบรมครู ก็จะต้องดำเนินการในลักษณะนี้ โดยนโยบายนี้จะมีผลนำไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"แต่นี้ก็ไม่ได้ถือเป็นการจับผิดครู แต่ถือว่าเป็นการพัฒนาครูและแก้ข้อครหาที่สังคม ชอบบอกรว่าของเราสอนแบบไม่ ต้องรับผิดชอบ สำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับผล ซึ่ง ศธ.ก็จะมีการรวบรวมพัฒนาเพื่อให้สามารถผ่านได้ด้วย ไม่ ที่แน่นอน เพราะการปฏิรูปในครั้งนี้มีเป้าหมายว่าครูต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน" รมช.ศธ.กล่าว

นพ.อีระเกียรติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในที่ประชุม สปท.บางท่านเสนอว่าวิธีการที่จะทำให้ครูพัฒนาได้นั้นจะต้องมีการติด กล้องวงจรปิด เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการสอนของครู สามารถนับเวลาสอนของครูได้ ซึ่งตนบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ดี และยังถือ เป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กด้วย โดย สปท.หรือ สปช.ก็อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ

ด้าน น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐพาหุทา โฆษกคณะกรรมการการศึกษา (กมธ.) ด้านการศึกษา สปท. กล่าวว่า ในส่วนของ สปท.ได้มีการตั้งคณะอนุ กมธ.ด้านการศึกษา 4 คณะ คือ 1.คณะอนุ กมธ.ด้านปฏิรูประบบเรียนรู้และโครงสร้าง ศธ. 2.คณะอนุ กมธ.ด้านปฏิรูประบบบริหารจัดการ 3.คณะอนุ กมธ.ด้านการประเมินและประกันคุณภาพสถานศึกษา 4.คณะอนุ กมธ.ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้การทำงาน ของ สปท.และ ศธ.สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะ ทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว รวมถึงเสร็จได้ในเวลาที่จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบให้ สปท.ร่วมศึกษาเรื่องการปรับ โครงสร้างของ ศธ.นั้น ขณะนี้ สปท.ก็ได้มีวิเคราะห์ และศึกษาถึงระบบงานของ ศธ. ว่าควรมีกี่ส่วนบ้าง เช่น กลุ่มงานด้านนโยบาย กลุ่มงานด้านการกำกับคุณภาพและการ วิจัยพัฒนา เป็นต้น และเมื่อเสร็จวิเคราะห์ได้แล้วก็จะต้องมีการปรึกษากัน ศธ. หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญว่าจะ ให้ หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอะไรบ้าง.

In Share | Tweet

แปลงสีเงิน



ว่าด้วยเรื่อง 'โอกาส' ในอากาศ

บ้านเมือง "เรื่องมันเยอะ" แต่คงไม่มี ก็เลยไม่รู้จะ คอยอะไร นี่ก็เป็น "ทุกเช้าวัน" อย่างหนึ่งของคน อากาศคุด แต่ไม่มีเรื่องจะคุด จิน...ขอเรื่องตัวเอง ละกัน! ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน หมกมี มี ใช้ รับกับส่ง ไม่รู้หรือกว่ามันระบบก็?

More >>

บทบรรณาธิการ >>



ไอไอซีและรัฐไทย

มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ในการดำเนินการ กระบวนการสันติภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยเฉพาะการเดินทางมาประเทศไทย ของกลุ่ม ไอไอซี หรือองค์การความร่วมมือ ไซเบอร์เอเชีย ที่เรียกกันว่า 'เออีซี' หรือ 'เออีซี' (ไอไอซี) ซึ่งถือเป็นองค์การที่มีความ สำคัญและมีบทบาทสำคัญที่เชื่อมโยงกับ กระบวนการคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ภาค ใต้ขณะ นี้



เอ็กซ์-ไซต์ >>